



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น และมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประเมินด้านผลงาน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนการประเมิน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๙๓๐๐๑	นางนิตยา นาโพธิ์	

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง
ตามที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองและยื่นเอกสารการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

๑. การประเมินด้านผลงาน

ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
และกรอบการพิจารณาที่กำหนด

๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา จะต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ด้านผลงาน ภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://www.sesaochaiyaphum.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๘

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ